
Hestamannafélagið Kjóavöllum 

4. fundur haldin í reiðhöll Gusts ( Helgukoti )  kl. 17:00 þann 13. ág. 2012. 

Mætt til fundarinns voru: Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Þorvaldur Sigurðsson, Guðmundur 
Hagalínsson, Ingibjörg G. Geirsdóttir, Hermann I. Vilmundarson og Halldór H. Halldórsson. 
Gestir fundarinns voru Guðni Eiríksson frá Verkís, Sveinn Ívarsson  arkitekt, Ari Sigurðsson 
frá Loftorku og Kristján Andrésson frá Mannvirkjanefnd LH.  

1. Farið yfir skipulag vallasvæðis Kjóavalla ( skeifu ): GE og AS skýra verklegar 
framkvæmdir og fyrirhugaðar breytingar á deiliskipulagi, þ.e. breikkun skeifu um 5m. 
til hvorrar handar frá miðlínu. Rætt var um vatnslögn til Garðabæjar þ.e. færslu á henni 
þar sem hún lendir í áhorfendabrekkum að óbreyttu. Vandamál hafa komið upp vegna 
grjótsvelgs sem á að leiða yfirborðsvatn í sprungur undir Kjóavöllum, Kópavogsbær 
þarf að finna lausn á þessu. Rætt var um vallargerðir og reglur FIPO þar um. 
Áhorfendabrekkur og landhalla í þeim. Aðkomu sjúkrabifreiða að svæðinu. Lýsingu 
svæðisins og staðsetningu dómhúsa 

2.    

 

 

Fleira ekki á dagsskrá, fundarlok kl. 18:15 

Fundaritun 

Halldór H. Halldórsson 

 


